



## Kasunduan sa Serbisyo para sa mga Suportang Self-Directed (099)

Pangalan ng Kalahok:

UCI:

Pangalan ng Legal na Kinatawan (Kung Naaangkop):

099 Pangalan ng Vendor:

Vendor #:

Pangalan ng Service Coordinator:

**Direktiba ng Department of Developmental Services (DDS, Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad) na pinetsahan noong Disyembre 22, 2023: [I-click Dito](#)**

Ang mga Suportang Self-Directed (SD), Code ng Serbisyo 099, ay available bilang serbisyong may vendor para sa mga potensyal na kalahok ng Self-Determination Program (SDP) na nangangailangan ng suporta para magtransisyon sa SDP sa oras na makumpleto ang kanilang Person-Centered Plan (PCP). Ang mga serbisyong 099 ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng mga Pangkalahatang Suportang SD. Maaaring awtorisahan ng mga regional center ang mga Suportang SD mula sa vendor na isang 099 para sa **hanggang 40 oras** kada kalahok. Maaaring maawtorisahan ang mga karagdagang oras depende sa kaso.

Kailangang isumite ang Kasunduan sa Serbisyo sa at maaprubahan ng Team ng Pagpapalano ng kalahok *bago* maipagkaloob ang mga serbisyong 099. Sa pagkumpleto ng mga serbisyong 099/matagumpay na pag-enroll sa SDP, ang vendor na 099 ay maaaring maningil para sa mga serbisyo sa pamamagitan ng pagsusumite ng invoice ([I-click Dito para sa Template ng Invoice](#)) sa [sdp@sdrc.org](mailto:sdp@sdrc.org).

Pinasok ang Kasunduan ("Kasunduan") na ito noong \_\_\_\_\_ (Petsa), nina at sa pagitan ng \_\_\_\_\_ (099 "Vendor") at ng \_\_\_\_\_ ("Kalahok"/Legal na Kinatawan").

**Saklaw ng mga Serbisyo:** Sumasang-ayon ang Vendor na magkaloob ng (Ilista ang mga serbisyo/suporta)

### **Tuntunin:**

Magsisimula ang Kasunduang ito sa \_\_\_\_\_ (Petsa ng Pagsisimula) at magwawakas sa \_\_\_\_\_ (Tinantiyang Petsa ng Pagtatapos), maliban kung winakasan nang maaga sa pamamagitan ng mutwal na kasunduan, makatwirang dahilan, at pag-enroll sa SDP.

### **Kompensasyon:**

Babayaran ng San Diego Regional Center (SDRC) ang Vendor para sa mga ipinagkaloob na serbisyo. Kakalkulahin ang kabuuang kompensasyon batay sa kabuuang bilang ng oras ng mga serbisyong ipinagkaloob sa itinakdang kabayaran ng DDS na **\$50.48/oras** (kabayaran ng SDRC).

### **Kabuuang Bilang ng Oras ng Serbisyo:**

Ang inaasahang bilang ng oras ng serbisyo ay tinantiya sa \_\_\_\_\_ (na) oras sa kabuuan. Ang mga tumpak na rekord ng lahat ng oras ng ipinagkaloob na serbisyo ay pananatilihin ng Vendor at isusumite para maaprubahan sa pamamagitan ng invoice (tingnan ang link sa itaas para sa Template).

### **Kumpidensyalidad:**

Sumasang-ayon ang vendor na panatilihin ang kumpidensyalidad ng lahat ng impormasyon ng kalahok na nakuha sa panahon ng pagkaloob ng serbisyo at hindi isisiwalat ang naturang impormasyon nang walang hayagang pahintulot ng Kalahok.

SA PAGSAKSI NITO, ipinatupad ng mga panig dito ang Kasunduang ito sa Epektibong Petsa.

Nakalimbag na Pangalan ng Vendor

Lagda ng Vendor

PETSA

Nakalimbag na Pangalan ng Kalahok/Legal na Kinatawan

Lagda ng Kalahok/Legal na Kinatawan

PETSA

Nakalimbag na Pangalan ng Service Coordinator

Lagda ng Service Coordinator

PETSA

Ini-update noong 3/27/2024